



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๒๔๑๑ มก559
 ที่ สปค ๕๗๓๖ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ กม0๖๕19/รมว.ท.๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้ง
 ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมชลประทาน และกำหนดการประเมินคุณลักษณะ
 ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ (สอบข้อเขียน) ๐๖/๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม สถาบัน และผู้เชี่ยวชาญ (ส่วนกลาง)

ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมชลประทาน ได้มีประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และประกาศ
 รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
 อำนวยการ ระดับสูง ของกรมชลประทาน ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ฉบับ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่
 ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และกรมได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมชลประทาน
 และกำหนดการประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ (สอบข้อเขียน)
 จำนวน ๖ ฉบับ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองฯ และกำหนด
 วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 (สอบข้อเขียน) ได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” (รับสมัคร/
 ประกาศรายชื่อตำแหน่งประเภทอำนวยการ ปี ๒๕๖๕ (ระหว่างรอบ)) หรือดาวน์โหลดได้จาก QR Code
 ทำหนังสือฉบับนี้ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากร
 บุคคล โทร. ๐ ๒๖๖๙ ๓๕๙๒ ภายใน ๒๔๑๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดให้ทราบโดยทั่วกัน


 (นายณัฐพล วุฒิจันทร์)
 ผส.บค.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
 เข้ารับการกลั่นกรองฯ



<http://hr.rid.go.th/archives/30786>

เรียน ผอ.ส่วน ผอ.ช.ภาค ทน.๑-๙ บอ. และหัวหน้าฝ่ายส่วนบริหารทั่วไป
 เพื่อทราบและแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน


 (นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖

 นกวิเศษ



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน และกำหนดการประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ (สอบข้อเขียน)

ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ได้มีประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และกรมชลประทานได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และด่วนที่สุดที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ประกอบมติ อ.ก.พ. กรมชลประทาน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ มติคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน และกำหนดการประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ (สอบข้อเขียน) ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการอุทกวิทยา) ระดับสูง) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จำนวน ๑๐ ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

๒. การประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ (สอบข้อเขียนแบบปรนัย)

การประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน จะพิจารณาจากการสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรองตามที่ อ.ก.พ. กรมชลประทาน กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกลับกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมี ขอบเขตเนื้อหา ดังนี้

๑) มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักการชลประทาน อุตุนุทวิทยา ชลศาสตร์ กฎหมายกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ การคลังและการพัสดุ การจัดระบบงาน การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและงบประมาณ การบริหารโครงการ การศึกษาและวิจัยนโยบายสาธารณะ การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม การกำหนดแผน มาตรการ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ทางวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ อุทกวิทยา เกษตรชลประทาน การปรับปรุงระบบชลประทาน ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ การศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ อุทกวิทยา ความปลอดภัยเขื่อน เกษตรชลประทาน และการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบชลประทาน รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลของกรมชลประทาน

๒) มีความสามารถในการบริหารงาน เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร สาธารณูปโภค อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ การพลังงาน และการรักษาระบบนิเวศ การปรับปรุงแหล่งน้ำ การติดตามเฝ้าระวังและการวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณน้ำ การกำกับ ตรวจสอบ การประเมินผล การบริหารจัดการน้ำ ทั้งในระดับลุ่มน้ำและโครงการชลประทาน การจัดการฐานข้อมูลการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การประสานงาน และการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ การวินิจฉัย สั่งการ แก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤติ การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ปรับปรุงการทำงาน รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับผิดชอบทั้งด้านแผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ การพัสดุ การเงิน และการบริหารงานบุคคล

๓) มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำ การบริหารงบประมาณ การบริหารแผนงาน/โครงการ การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดระบบงาน การเข้าใจในภารกิจของส่วนราชการ รวมทั้งทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงลึก

๔) มีทักษะและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ ทักษะและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการกลับกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

๒.๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ (สอบข้อเขียนแบบปรนัย) ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

หัวข้อ	วันและเวลา	สถานที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
หมวดวิชาทั่วไป	วันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.	สถาบันพัฒนาการ ชลประทาน	ปากกา ดินสอ 2B และยางลบ
หมวดวิชาเฉพาะ	วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.	กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	(ผู้เข้าสอบจัดเตรียมเอง)

ทั้งนี้ จะประกาศผังที่นั่งสอบให้ทราบ ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่เว็บไซต์สำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” (รับสมัคร/ประกาศรายชื่อตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ปี ๒๕๖๕ (ระหว่างรอบ)) หรือ <http://hr.rid.go.th/archives/30786>

๒.๒ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน
เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ (สอบข้อเขียน)
ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

๒.๒.๑ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

๒.๒.๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองจะต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภายใน ๔๘ ชั่วโมงก่อนวันสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)
ที่มีผลเป็นลบ (Negative) และให้สวมหน้ากากอนามัยในการเข้าสอบและสวมตลอดระยะเวลาในการสอบ

กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะจัดห้องสอบแยกเฉพาะ

๒.๒.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต
ขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)
ซึ่งยังไม่หมดอายุ ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๒.๒.๔ ควรไปถึงห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบที่กำหนด ตามข้อ ๒.๑ จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแล้ว ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้
เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๒.๒.๕ ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้หลังจากที่ได้เริ่มสอบไปแล้ว ๔๕ นาที และ
เจ้าหน้าที่ได้เก็บแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว

๒.๒.๖ ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องบันทึกภาพ
เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณทุกชนิด หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากนำเข้าห้องสอบ
จะถือว่าเจตนากระทำการทุจริต

๒.๒.๗ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๒.๒.๘ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบออกจาก
ห้องสอบโดยเด็ดขาด

๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือถือว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมและผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินจากใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และการสอบข้อเขียน ตามองค์ประกอบการพิจารณา (๑) - (๗) ในข้อ ๘ ตามประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ มากกว่าจำนวน ๑๐ คน ตามที่ อ.ก.พ. กรมชลประทาน กำหนดไว้ในข้อ ๕ ตามประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกว่า ในกรณีที่ผู้เข้ารับการกลั่นกรองได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนตามข้อ ๘ (๗) ข้อเสนอสัญลักษณ์ มากกว่า เป็นผู้ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ หากยังคงมีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน จะพิจารณาผู้ที่มีความอาวุโสสูงกว่าตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๖๐๔/๑๑๘๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ กำหนด เป็นผู้ที่เหมาะสมกว่า

๔. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน จะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองโดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ไม่เกินจำนวน ๑๐ คน ตามที่ อ.ก.พ. กรมชลประทาน กำหนดไว้ในข้อ ๕ ตามประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะขึ้นบัญชีไว้เท่ากับประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประพิศ จันทร์มา)

อธิบดีกรมชลประทาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการถั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการถั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะทาง กลุ่มที่ ๕ ของกรมชลประทาน

จำนวน ๑๐ ราย

(แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สังกัด
๒๕๐๐๑	นายพรมงคล ชิตชอบ	สำนักบริหารโครงการ
๒๕๐๐๒	นายยงยศ เนียมทรัพย์	สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
๒๕๐๐๓	นายสากล ชลศิริ	สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
๒๕๐๐๔	นายสันติศักดิ์ ศรีวารินทร์	สำนักงานชลประทานที่ ๑๓
๒๕๐๐๕	นายพิทักษ์พงษ์ ตีบแก้ว	สำนักงานชลประทานที่ ๑๕
๒๕๐๐๖	นายสมจิตฐิพงษ์ อำนาจศาล	กรมชลประทาน
๒๕๐๐๗	นายรุ่งธรรม บ่อเกิด	สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
๒๕๐๐๘	นายธเนศ ดิษฐปัญญา	กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒๕๐๐๙	นายสมพล ชุมแก้ว	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
๒๕๐๑๐	นายเลอบุญ อุดมทรัพย์	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

